

เรื่อง วัดป่ามีดนอก

รายละเอียด

ในบริเวณอรัญญิกกำแพงเพชร แต่เดิม ก่อนประกาศเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ วัดป่ามีดนอก เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณอรัญญิก แต่เมื่อประกาศเป็นเขตอุทยานประวัติศาสตร์แล้ววัดป่ามีดนอก อยู่นอกรั้วของอุทยานประวัติศาสตร์ จึงมีคนเข้าชมน้อย เพราะคิดว่าไม่มีอะไรสำคัญ

ความจริงวัดป่ามีดนอก มีความสำคัญและเป็นที่ยึดของคนกำแพงเพชรก่อนวัดใดๆ ในเขตอรัญญิกด้วยมีพระเครื่อง พระบูชาที่ตั้งงามและสมบูรณ์จำนวนมาก วัดป่ามีด อยู่ในบริเวณที่ต่ำสุดในเขตอรัญญิก ทำให้ ภูมิทัศน์ของวัดป่ามีด รกครึ้มและมีด มากกว่าวัดใดๆในบริเวณนั้น คนกำแพงเพชร จึงเรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดป่ามีด สิ่งที่น่าประหลาดกว่า วัดอื่นๆก็คือ บริเวณที่ตั้งวัด มี ระดับของพื้นที่ต่ำมาก น่าจะสร้างก่อนวัดทุกวัดในเขตอรัญญิก วัดป่ามีดนอก เป็นวัดขนาดเล็ก มีโบสถ์ และเจดีย์ ทรงลังกา ขนาดย่อม ด้านสังฆาวาส ราษฎรเข้ามาปลูกที่อยู่อาศัยกันอยู่เต็ม จึงมีมีหลักฐานเหลืออยู่ มีเจดีย์ราย เป็นหลักฐานที่ไม่ชัดเจน มีป้อน้ำโบราณ ซึ่งบริเวณอรัญญิกกำแพงเพชรแล้งน้ำจึงมีการขุดบ่อในทุกวัด

วัดป่ามีดนอกผู้สร้าง น่าจะเป็นคหบดี มีไร่เจ้าเมือง แต่พระเครื่องพระบูชาที่ค้นพบกับงดงามมาก จึงมีอาจสรุปได้ สิ่งที่แปลกที่สุด ของวัดป่ามีดนอก คือพระโกโลนศิลาแลง ซึ่งธรรมดาจะไม่มี หูตา จมูก ปาก และรายละเอียด ของพระ จะเป็นพระที่มีปูนฉาบอยู่ และรายละเอียด จะตกแต่งจากปูน มากกว่าศิลาแลง แต่พระพุทธรูปทุกองค์ ในวัดนี้ มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า ศิลาแลง มีไชโกโลน แต่ เป็นศิลาแลงที่ตกแต่ง รายละเอียดของพระพักตร์ มีพระเนตร พระกรรณ พระนาสิก พระโอษฐ์ ที่ชัดเจน จะหาชมแห่งใดมิได้นอกจากวัดป่ามีดนอกแห่งนี้ จึงนับเป็นสิ่งที่ประหลาดที่สุดของวัดป่ามีดนอก แต่ผู้คนที่มาเที่ยวชมอุทยาน มิได้มีใครที่จะแวะชม พากันผ่านเลย ด้วยเห็นเป็นวัดเล็กๆ จึงมีน่าจะไม่มีอะไรสำคัญ

ที่ตั้ง : อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 ตามทางหลวงหมายเลข 101 ถึงหลัก กม.ที่ 360 เลี้ยวซ้ายเข้าอุทยานฯ เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. หรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 055-711921, 055-712528

รายละเอียด และ อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ : อัตราค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ชาวไทย 20 บาท : ชาวต่างประเทศ 100 บาท

อัตราค่ายานพาหนะ

รถจักรยานสองล้อ คันละ 10 บาท/คัน



รถจักรยานยนต์ คันละ 20 บาท/คัน

รถจักรยานสามล้อ คันละ 20 บาท/คัน

รถจักรยานยนต์สามล้อ คันละ 30 บาท/คัน

รถยนต์ทุกชนิด คันละ 50 บาท/คัน

ภาพโดย : <https://www.google.co.th/search?>

คำสำคัญ : วัดป่ามีदनอก

ที่มา : <http://sunti-apairach.com/03N/03NM.htm>

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2017-02-23

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=294&code_db=610009&code_type=01

The Office Of Academic Resource Information And Technology